



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการฯไม่ค้านผู้ประกอบการ"ติดดาว"ม.

หวังใช้ผลพัฒนาบัณฑิต-มหา"ลัย จีสร้างเกณฑ์ประเมินมีมาตรฐาน

นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกรณีศึกษา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีแนวคิดในการจัดโครงการติดดาวให้มหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนมุมมองของผู้ใช้บริการ และบอกให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยใดมีความเข้มแข็ง โดยดูจากศักยภาพในการผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมว่า ถือเป็น การประเมินมหาวิทยาลัยอีกรูปแบบหนึ่งจากองค์การภายนอก ซึ่งสามารถดำเนินการ แต่สถานประกอบการต้องอธิบาย หรือให้ข้อเสนอแนะประกอบการให้ดาวกับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาต่อไป ที่ผ่านมามีการประเมินมหาวิทยาลัยมากมาย หากมีการติดดาวให้มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกคงไม่ใช่เรื่องเสียหาย ซึ่งจุฬาฯ พร้อมให้ความร่วมมือ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของ ศ.ดร. วิจิตร ที่จะให้ผู้ประกอบการในฐานะผู้ใช้ผลผลิตจากมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการประเมิน แต่ขอฝากข้อสังเกตว่าการประเมินโดยผู้ประกอบการ จะต้องคำนึงว่าบัณฑิตที่ไปทำงานนั้น ได้ทำงานตรงสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่ นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินจะต้องมีมาตรฐานพอสมควร หากใช้ความรู้สึกในการประเมินก็ จะเกิดความไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตนั้น เป็นภาพสะท้อนที่ดีถึงความต้องการบัณฑิตของผู้ใช้แรงงานโดยตรง ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นผู้ผลิตก็ต้องรับฟังเสียงสะท้อนต่างๆ จากผู้ประกอบการด้วย

นายประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า สถานประกอบการถือเป็นลูกค้าของมหาวิทยาลัยโดยตรง จึงมีสิทธิประเมินมหาวิทยาลัยได้ แต่การประเมินต้องสะท้อนถึงแนวโน้มการผลิตบัณฑิตในอนาคต และต้องประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ใช่จับผิดสถานศึกษา ซึ่งต้องกำหนดกติกาการประเมินให้

ชัดเจนร่วมกันระหว่าง ศธ., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา ตกลงดีให้ความ
ร่วมมือ

หน้า 27